

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 32.00 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.95 - 32.10 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.00 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.05 บาท คาดกรอบวันนี้ 31.95 - 32.10 บาท

\* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.00 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.05 บาท ในคืนที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดการเงินยังไม่มีวี่วี่นเปลี่ยนแปลงมาก นักลงทุนยังจับตาไปที่ความคืบหน้าของการเมืองในอิตาลี ปัญหาเรื่องกฎหมายความปลอดภัยทั้งในสหรัฐและยุโรป ที่กำลังกดดันธุรกิจเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการเมืองระหว่างประเทศ ที่ล่าสุดการพบกันล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีมุน แจ อิน ของเกาหลีใต้ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและความต้องการที่ชัดเจนว่าจะมีการเจรจากับเกาหลีเหนือหรือไม่

\* อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เริ่มทรงตัวใกล้ระดับ 80 เหรียญ/บาร์เรล ช่วยลดความกังวลให้กับตลาดการเงินบ้าง โดยรวมยังมองว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้ยังคงมีพื้นฐานที่ดีจากเศรษฐกิจ และมีปัจจัยเชิงบวกมากขึ้นจากสงครามการค้าที่สงบลง ขณะที่นักลงทุนก็รับรู้ข่าวเชิงลบส่วนใหญ่ทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงและการเมืองที่วุ่นวายไปแล้ว แนวโน้มช่วงที่เหลือจึงน่าจะเป็นบวกกับตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่

"ในส่วนของค่าเงินบาท การส่งออกที่ขยายตัว 12.34% ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาเป็นบวกต่อภาพเศรษฐกิจ แต่การขาดดุลการค้าเป็นครั้งที่สองของปีที่ระดับ 1,283 ล้านดอลลาร์ ซึ่งให้เห็นว่าการลงทุนและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การเกินดุลการค้าของไทยลดลง และเงินบาทจะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มทิศทางของสกุลเงินเอเชียและค่าเงินดอลลาร์มากขึ้น มองกรอบบาท/ดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 31.95 - 32.10 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.66 บาท จากวานนี้ 93.57

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,559.51 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,635.27 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.109 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้